



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-office ๙๖๙ / ๒๕๖๘

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙ ภายใน ๒๔๓๕

ที่ กผง. ๕๖๙ / ๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการตามแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ
ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผอ.สช. สำเนา ผอ.สำนัก/สำนักงาน/กอง/ศูนย์ และผู้บริหารกรม

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการตามประเด็นแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ ในเรื่อง Digital Economy (นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เน้นให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกกระทรวงเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ รับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง ผ่าน Application และได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

กองแผนงานจึงขอให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโปรดพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ทราบทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อกองแผนงานจะได้รวบรวมรายงานเสนอสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ และถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)
ผอ.ผง.

- ทราบ
- ให้ทราบทั่วกัน

รับ. ๑๑.๑๑.๖๖

ผอ.ผง./รอง ผอ.ผง. / ผอ.กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

(นายเชวงศักดิ์ ชัตติยะสูงศักดิ์)
ผส.มค.
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘

รับ. ๑๑.๑๑.๖๖

ผอ.ผง./รอง ผอ.ผง. / ผอ.กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

(นางสาวนงเยาว์ ภาคฐิน)
ผบ.ท.มค. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘

(นางสาวนงเยาว์ ภาคฐิน)
ผบ.ท.มค. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘



พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๑. ๓๐. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

วันที่รับทราบ	ปี 14๑๑/๒8
วันที่	

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร ๐-๒๖๒๙-๙๐๕๙
ที่ กษ ๐๒๑๒/๑๕๓๓๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำสรุปแถลงการณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๑ โดยมีประเด็นเพื่อทราบและสั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
๒. Digital Economy
๓. ปัญหาที่ดิน
๔. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ในการนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ (เอกสารแนบ ๓) เพื่อที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะได้ประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลฯ ภายในวันพุธของทุกสัปดาห์ แล้วสำเนาให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง E-mail: plan_follow@opsmoac.go.th ดังนี้

๑.๑ เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบ

๑.๒ เสนอสำเนียงานสนับสนุนและประสานงานฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปแถลงการณ์รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นเพื่อทราบและสั่งการดังนี้

๑. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกพื้นที่ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน มีโครงการที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ เพื่อจะช่วยเหลือวางรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็ง ครอบคลุมท้องถิ่นทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ในหมู่บ้านโดยระดับตำบลเพิ่มงบประมาณ ทุกทำตำบล ๆ ละ ๕ ล้านบาท เพื่อต้องการให้เกิดการกิจกรรมหมุนเวียนในท้องถิ่น ที่ดำเนินการแล้ว ในตำบลที่แล้งซ้ำซาก ตำบลละ ๑ ล้าน ปรากฏว่าประชาชนนำเงินไปลงทุน ขุดบ่อน้ำ ซ่อมแซมถนน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างลานมัน จัดหาเครื่องมือ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซึ่งประชาชนเป็นคนกำหนดโครงการเอง โดย คสช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับ ดูแล ติดตาม ผลการดำเนินงานทั้งหมด

๒. Digital Economy ขอให้ทุกกระทรวง สื่อสารให้ประชาชนรับรู้รับทราบ อย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะข้าราชการด้วยกัน ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์ ทุกเรื่องใน Application ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๘

๓. ปัญหาที่ดิน การลงทุนในเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ปัญหาเรื่องที่ดินเป็นปัญหาหลัก มีการเกรงกำไร โดยการซื้อจากประชาชนที่บุกรุก หรือซื้อจากพื้นที่ที่จัดสรรไปแล้ว เป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คือซื้อไปโดยที่ไม่มีหลักฐาน ขายไม่ได้อยู่แล้ว แต่มีการซื้อแล้วขายให้การลงทุน ต้องตรวจสอบทั้งหมด ถ้าเป็นพื้นที่ของทางราชการ ต้องยึดคืนทั้งหมด

๔. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ถือเป็นตลาดต้นแบบ ถ้าทำแบบนี้ได้ในพื้นที่ทั่ว ๆ ไปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นตลาดกลาง เป็นแนวความคิดที่ต้องเกิดขึ้นโดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม และอนาคตประชาชนจะได้ดำเนินการเอง โดยที่ไม่ทำให้ราคาตกต่ำ หรือราคาสูงเกินเหตุไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถทำเป็นธุรกิจทางการค้า

สรุปประเด็นแถลงการณ์จากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นเพื่อทราบและสั่งการ	การมอบหมายหน่วยงาน
๑. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกพื้นที่ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ที่ดำเนินการแล้ว ในตำบลที่แล้งซ้ำซาก ตำบลละ ๑ ล้าน ปรากฏว่าประชาชนนำเงินไปลงทุน ชุดบ่อน้ำ ช่อมแซมถนน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างลานมัน จัดหาเครื่องมือ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซึ่งประชาชนเป็นคนกำหนดโครงการเอง โดย คสช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานทั้งหมด	๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงฯ (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) เพื่อทราบ และกำกับดูแลการดำเนินงาน ๒. มอบหมาย กสท./ตส. ดำเนินการ
๒. Digital Economy ขอให้ทุกกระทรวง สื่อสารให้ประชาชนรับรู้รับทราบ อย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะข้าราชการด้วยกัน ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์ ทุกเรื่องใน Application ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘	๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงฯ (นายวิมล จันทร์โรทัย) กำกับดูแลการดำเนินงาน ๒. มอบหมาย กสท./วท./มกอช. / มม./ผล./ชป./ปศ./สทท./พต./ กป./กช./กสส./ตส./ส.ป.ก./ศทส) สป.กช. ดำเนินการ
๓. ปัญหาที่ดิน การลงทุนในเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ปัญหาเรื่องที่ดินเป็นปัญหาหลัก มีการเกรงกันว่า โดยการใช้ที่ดินจากประชาชนที่บุกรุก หรือซื้อจากพื้นที่ที่จัดสรรไปแล้ว เป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ซื้อไปโดยที่ไม่มีหลักฐาน ขายไม่ได้อยู่แล้ว แต่มีการซื้อแล้วขายให้การลงทุน ต้องตรวจสอบทั้งหมด ถ้าเป็นพื้นที่ของทางราชการ ต้องยึดคืนทั้งหมด	๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงฯ (นายสมปอง อินทพรอง) กำกับดูแลการดำเนินงาน ๒. มอบหมาย ส.ป.ก. ดำเนินการ
๔. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ถือเป็นตลาดต้นแบบ ถ้าทำแบบนี้ได้ในพื้นที่ทั่ว ๆ ไป ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นตลาดกลาง เป็นแนวความคิดที่ต้องเกิดขึ้นโดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม และอนาคตประชาชนจะได้ดำเนินการเอง โดยที่ไม่ทำให้ราคาตกต่ำ หรือราคาสูงเกินเหตุไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถทำเป็นธุรกิจทางการค้า	๑. มอบหมาย ผตร.กช. (นายนำชัย พรหมมีชัย และ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) เพื่อทราบ ๒. มอบหมาย กสท./ปม./ปศ./ อดท./ส.ป.ก. เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทน.คสช.

.....
 หน่วยงานที่.....

หน่วย.....

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วย	นโยบายที่เกี่ยวข้อง/ งานโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ที่ดำเนินการ ไปแล้ว	สิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการใน ปัจจุบัน	แผนการดำเนินงาน ในระยะต่อไป	การติดตามเรื่อง ร้องเรียนที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อ ประชาชน	การรายงาน พิเศษอื่นๆ เช่น กรณีภัย พิบัติ เป็นต้น

นายเบญจ สังก์ษา นักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ทาง E-mail : bappeccon@gmail.com และสำนักงานให้ สผง. สป.ภช.
 ทาง E-mail : plan_follow@opsmaoc.go.th